



ประกาศสิทธิความเป็นส่วนตัว

สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมผ่านการบันทึกภาพโดยใช้กล้องวงจรปิด

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำ และประกาศใช้บังคับภายในองค์กร สำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ จึงได้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“ประกาศ”) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของท่านในฐานะ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงประกาศนี้ ให้มีความสอดคล้อง กับพ.ร.บ.ฯ

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ กำลังใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบ บริเวณอาคารสำนักงานหรือสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ (“พื้นที่”) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้กล้องวงจรปิดดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- ก. เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของท่านเทียบเท่ากับประโยชน์ ดังกล่าว
- ข. เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ
- ค. เพื่อปกป้องหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความ ยินยอมในขณะนั้นได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งและใช้งาน กล้องวงจรปิด และได้จัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้ งานกล้องวงจรปิด ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ รวมถึงพื้นที่ที่



บริษัทฯ เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านได้ผ่านเข้าออก ณ พื้นที่ดังกล่าว

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
<ul style="list-style-type: none">• ภาพนิ่ง• ภาพเคลื่อนไหว• เสียง• ภาพทรัพย์สินของท่าน เช่น พาหนะ กระเป๋า หมวก เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อนการเปิดเผยดังกล่าว

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 60 วัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้หรือที่แจ้งให้ทราบ และบริษัทฯ อาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกี่ยวกับการจัดการสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้หรือที่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ จะไม่ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีอำนาจตามกฎหมายที่อนุญาตให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ภายในองค์กร

6. สิทธิและการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.ฯ นี้ และท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว เว้นแต่บริษัทฯ ไม่ได้รับ หรือได้รับไม่ครบถ้วน สำหรับข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิจากท่าน

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียด
สิทธิในการขออนุญาตยินยอม	เมื่อบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากได้ให้ความยินยอมจากท่านแล้ว ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลฯ มีสิทธิในเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอ้างตามกฎหมายอื่นตามที่ระบุไว้ในพ.ร.บ.ฯ นี้ กรณีที่ถอนความยินยอม หากจะมีผลกระทบต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อดำเนินการยืนยันคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้ง
สิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ รับผิดชอบอยู่ และมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิในการขอให้ส่งต่อหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่บริษัทฯ จัดให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอใช้สิทธิและการประมวลผลข้อมูลของผู้รับโอนนั้น จะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีความจำเป็นเพื่อประมวลผลข้อมูลในการปฏิบัติตามสัญญา
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของตน	ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือบริษัทฯ ต้องใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลของท่านอีกต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจคัดค้านการใช้สิทธินั้นหากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวมผ่านการบันทึกภาพโดยใช้กล้องวงจรปิด

	เป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นกรณีเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายของบริษัทฯ
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	ท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านขอให้บริษัทฯ แสดงฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย
สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน	ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากเห็นว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ นี้

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.ฯ นี้ เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวและบริษัทฯ จะกำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีคณะกรรมการ PDPA เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามหน้าที่ของบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ.ฯ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล : dpo@jib.co.th

โทรศัพท์ : 02-017-4444 ต่อ 6550, 6171

ทั้งนี้ คณะกรรมการ PDPA จะช่วยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ฯ และทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนดำเนินการตามคำร้องขอ พร้อมการแจ้งผลการปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้า รวมถึงต้องจัดให้มีการบันทึกการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่มีการปฏิเสธคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางการติดต่อข้างต้น

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567